



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑, ๑๑ มูลค่า ๑๐๖,๒๕๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ฟรี! ไรอะกร้า! โปรโมชันคู่รัก รับวาเลนไทน์

สลด! โรงแรมมานูรูตเมืองเชียงใหม่ จัดโปรโมชันแถม “ไรอะกร้า” ดึงดูดคู่รักรับวาเลนไทน์ พบวัยรุ่นแห่ใช้บริการแน่นหน้าร้านยังมีกลุ่ม “นักศึกษาสาว” มาขายบริการทางเพศ หาล่าไพพิเศษ ขณะที่ “มศว โพลล์” ระบุวัยรุ่นวาเลนไทน์วัยรุ่นไทยมั่นใจไม่เสียตัว ■ อ่านต่อหน้า ๕๕

■ ฟรี ต่อจากหน้า 1

จิตใจหนักแน่น ทำใจไม่ได้ถูกบอกเลิก

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.56 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศเทศกาลวันแห่งความรัก หรือวันวาเลนไทน์ ที่จ.เชียงใหม่ มีโรงแรมมานูรูตหลายแห่งในพื้นที่เมืองเชียงใหม่มีการตั้งจุดลูกค้า เช่นที่โรงแรมมานูรูตระดับ 4 ดาว ที่เปิดเป็นรีสอร์ท แลบ้านสันตาลเหลือง ต.ริมกก ห้องสะอาด บรรยากาศสงบ ผู้ประกอบการได้จัดบริการพิเศษ จัดวางยาไรอะกร้า สำหรับปลุกอารมณ์ทางเพศให้ลูกค้าที่เข้าบริการห้องพักฟรีห้องละ 1 กล่อง ดึงดูดรับเทศกาลวาเลนไทน์โดยเฉพาะ ทำให้มีคู่รักหลากหลายรูปแบบผลัดเข้ามาใช้บริการตลอดทั้งวัน

ขณะที่โรงแรมแพนตาซีย่านสนามบินเก่า เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ มีการปรับปรุงห้องพัก เสริมเรื่องกลิ่นหอมเย้ายวน เชิญชวนคู่รักมาเปลี่ยนบรรยากาศ โดยมีห้องให้เลือกหลายแบบ เช่นห้องเรือจีน ห้องต่างดาวสตาร์วอร์ส ห้องนักมวย ห้องสูทสองชั้นตกแต่งเป็นรูปดอกเห็ด ห้องแฟนซีจากนิตยสารการ์ตูนดัง มีวัยรุ่นเข้ามาใช้บริการหมุนเวียนทั้งวัน

นอกจากนี้ โรงแรมดังกล่าวยังมีสาวนักศึกษามหาล่ำไพพิเศษ จัดขายบริการทางเพศ ซึ่งสนนราคาชั่วคราวเพียง 1,500 บาท ค้างคืน 6,000 บาท มีนักศึกษาให้เลือกหลายสถาบัน หนึ่งในกลุ่มที่มีลูกค้าใช้บริการกันมาก คือ กลุ่มน้องดาว กะเทยหน้าใส ที่มีน้องๆ นักศึกษาในสังกัดจำนวนมาก มาเสนอขายบริการ ด้วยคอนเซ็ปต์ “ขาว สวย สะอาด น่ารัก นิสัยดี ไม่ดื้อ” หากแขกไม่ชอบสาวนักศึกษาที่พามาให้ดูตัว จะไม่บังคับนำเด็กกลับทันทีด้วยชื่อเสียงของกลุ่มน้องดาวกะเทยหน้าใสจริงใจเปิดเผยกับลูกค้า จึงทำให้มีออเดอร์ใช้บริการเด็กนักศึกษาจนมีรายได้หมุนเวียนตลอด

มีรายงานข่าวแจ้งด้วยว่า จากการออกสำรวจจายมคาคิน หลังช่วงเวลาเที่ยงคืนไปแล้ว พบว่ามีเยาวชนนิยมใช้พื้นที่เปลี่ยวริมฝั่งแม่น้ำก เช่น ใต้สะพาน ขั้วพญามังราย ใต้สะพานข้ามแม่น้ำก และหาดพิทยาเชียงใหม่ มีคู่รักหนุ่มสาว ซัดจักรยานยนต์พากันไปพลอดรักเป็นคู่ๆ ตามมุมมืด ผู้ประกอบการร้านอาหารริมหาดพิทยา ต่างบอกว่า บางคืนได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ขับเข้าออกไม่ต่ำกว่า 10 คัน เสียงดังจากมุมมืด คาดว่า จะมาหาบรรยากาศเติมเต็มความรักระหว่างกัน โดยเลือกบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำ ที่มีลมหนาวเย็นเป็นจุดนัดพบ

วันเดียวกัน ที่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดทำ มศว โพลล์ในประเด็น “วัยรุ่นกับวันแห่งความรัก” เนื่องจากในวันที่ 14 ก.พ.นี้ ของทุกปี พบว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่มั่นใจจะสามารถดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์ เพราะมีความหนักแน่นและการมีจิตสำนึกของตัวเอง ส่วนคู่รักต้นแบบ (เป็นตัวอย่างหรือแบบอย่างที่ดีของความรัก) อันดับ 1 พ่อแม่ อันดับ 2 คู่รักดาราเช่น แอ็ฟสงกรานต์, เคน-หน้อย, ทับทิม-ปลื้ม, วันเส้น-ชาคริต อันดับ 3 คู่รักในภาพยนตร์ เช่น โทนานิด, โกโบริ, โรมิโอแอนดูลูเซีย

